

9 เหตุผลที่คนเก่ง ก้าวไปได้ไม่ไกลในสายงาน

นำเสนอเมื่อ : 11 ธ.ค. 2560

ความฉลาด ความเก่ง ความรอบรู้ การเป็นดาวเด่นในที่ทำงาน การได้มีโอกาสเป็น Keyman ของโปรเจกต์สำคัญหลาย ๆ เรื่อง หากมองในแง่ความก้าวหน้าก็ถือว่าเป็นคนทำงานที่ฉายแววโดดเด่น มีโอกาสไปได้ไกลในสายงานมากกว่าคนอื่น ๆ แต่ความสำเร็จที่ได้รับในขั้นแรก ๆ ของการทำงานนี้แหละ ที่บางครั้งก็อาจเป็นดาบสองคม ทำให้คนเก่งหลาย ๆ คน ติดกับดักความเก่งของตัวเอง จนในที่สุดไม่สามารถไปได้ไกลในสายงานได้ตามที่มุ่งหวัง

อะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้คนเก่งไม่สามารถไปได้ไกลในสายงาน ความเก่งทำให้เราหลงลืมอะไรไป หรือนำไปสู่เรื่องเฟล ๆ ในการทำงานได้อย่างไรบ้าง jobsDB ชวนให้คนทำงานหันมาคิด พิจารณาตัวตน แล้วยกจุดแข็งความสมดุล ที่จะเกื้อหนุนทั้งความสำเร็จในสายงาน และความสุขในชีวิตดังที่ทุกคนต้องการ

1. คนเก่งที่ทำทุกอย่างคนเดียว

การที่คนเก่งชอบทำอะไรเองทุกอย่าง น่าจะเกี่ยวข้องมาจากข้อที่แล้วว่าชอบให้ทุกอย่างเป๊ะ ๆ พอคนอื่นทำไม่ได้ตั้งใจ ก็เลยเกิดความไม่ไว้วางใจ ต้องลงมือทำทุกอย่างเพียงลำพัง ประกอบกับอยากไต่หน้าไต่ตาโชว์ความเก่งของตัวเองแบบเต็ม ๆ ก็ยังไม่ปล่อยให้เพื่อนร่วมงาน- ได้ทำหน้าที่ตามที่ควรจะเป็น คนเก่งประเภทนี้หากต้องเจองานสเกลใหญ่ที่ต้องใช้ทีมงานหมู่มากใน- การทำงาน รับรองว่าไปต่อไม่ได้ เพราะไม่ถนัดทีมเวิร์คนั่นเอง

2. คนเก่งที่เป็น Perfectionist

คนเก่งหลาย ๆ คนมักจะยึดติดกับความสมบูรณ์แบบทั้งกับตัวเองและผู้คนรอบข้าง จนหลงลืมไปว่าโลกเรานั้นไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ 100% แม้กระทั่งตัวเราเอง มีความเก่งด้านนี้ แต่ก็อาจไม่เชี่ยวชาญในด้านอื่น หรือก่อนที่จะเก่งขึ้นมาได้ ก็ต้องเริ่มต้นจากการไม่รู้อะไรมาก่อน คนเก่งที่ชอบให้ทุกอย่างเป๊ะ ๆ โดยเอาใจไปเสียทุกเรื่องอย่างนี้ แนนอนว่าพอไม่ได้ตั้งใจ ก็มักจะหงุดหงิดอารมณ์เสียอยู่บ่อย ๆ ใครที่เขาน่าไม่ติด พยายามทำให้ตัวเองและคนรอบข้างไม่- มีความสุขโดยไม่รู้ตัว

3. คนเก่งที่หลงตัวเอง

เป็นธรรมชาติของคนเราที่เมื่อได้รับการชื่นชมบ่อย ๆ ก็มักจะเกิดความภาคภูมิใจ แต่หากมากเกินไปก็อาจเข้าขั้นของอาการหลงตัวเอง ชอบคิดว่าตัวเองเก่งกว่าใคร ๆ ชอบให้คนมาชมเชย อยู่กับความสำเร็จเก่า ๆ พอหลงตัวเองแล้วก็จะชอบดูถูกคนอื่นไปทั่ว ด้วยความคิดว่าไม่มีใครเก่งกว่าตัวเรา ชอบหลงตัวเองอย่างนี้ เพื่อน ๆ ยี้ ไม่อยากอยู่ใกล้ แถมไม่มีใครจริงจังด้วยอย่างแน่นอน

4. คนเก่งที่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาล

คนเก่งบางคนชอบยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกอย่าง คนรอบข้างต้องคล้อยตาม เห็นดีเห็นงามด้วยทุกเรื่อง แถมยังต้องเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างตามที่พวกเขาแนะนำ ใครแย้งหรือเห็นต่างขึ้นมา ถึงกับขมขื่นไม่ได้ ต้องทุ้มเสียงกันจนอีกฝ่ายจนมุมให้ไป ไม่ยอมรับความแตกต่างของผู้คนรอบข้างแบบนี้ อยู่ร่วมกับใครก็คงมีแต่เรื่องปวดหัวยุ่งยากใจตลอดเวลา

5. คนเก่งที่หลงลืมความรู้สึกคนรอบข้าง

คนบางคนเก่งรอบรู้ไปเสียทุกอย่าง ไม่รู้อย่างไรคือความรู้สึกของคนรอบข้าง บางครั้งก็หลงลืมไปว่าความสำเร็จที่ได้มานั้น อาจไม่ได้มาจากตัวเราเองล้วน ๆ

อาจมีหลายคนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ เผลอมองข้าม ไม่เห็นความสำคัญ
ไม่ยกย่องแสดงความขอบคุณกันอย่างจริงจัง ถึงคราวต่อไปอาจไม่มีใครอยากช่วยเหลือเราอีกแล้วก็ได้

6. คนเก่งไม่สนใจระบบอาวุโส

คนเก่งก็มักจะมียุคคิดกับบรรดาราชนพีในที่ทำงานว่า ฉันทึ่ดีกว่า ฉันทึ่เก่งกว่า คนเก่าคนแก่ไม่ทันยุคสมัย ะไร ๆ
ก็ซึ่กษา ไม่ทันโลกสักอยั่ย หรือที่แ่ยกวาก็คือเลือกปฏิบัติ ทำดีเฉพาะกับผู้อาวุโสที่มีตำแหน่งใหญ่
มีสิทธิตัดสินใจเรื่องสำคัญ ๆ นอกันั้นมองไม่เห็นหัว ไม่จำเป็นต้องอ่อนนอมถอมตนกับใคร
ก็เป็นแบบนี้ใครจะถูกชะตา ค่ะแนตึดลบในสายตาศือเพื่อนรวมงานแบบสุด ๆ

7. คนเก่งบางคนมาจากการฉวยโอกาส

คนเก่งบางคนก็ฉลาดแกมโกง อยั่ยกได้หน้าโดยไม่ตึ่องลงมือเองให้เหน้อย
ฉวยโอกาสจากการอยั่ยกแ่งเกิดของตึ่กัใหม่ ๆ ให้ตึ่กัคิดไอเดย เรา present ให้ สบาย ๆ
พอใสศเรตึดก็เอาแต่ตัวเองไม่แบงใคร ทึ่งได้หน้าคนตึ่ยว แ่กมยั่งได้สั่กัตดาวรุ่งไปในตัว เป็นแบบนี้บ่อย ๆ
สั่กัวันงานจะเขาแบบไม่รู้ตัว

8. คนเก่งที่ทำตัวเป็นหน้าเต็มแก้ว

คนเก่งทึ่งหลายพอคิดวาคือตัวเองเก่งแล้ว ก็พอแล้ว ไม่ตึ่องรับรู้ะไรอีก หยุดพัฒนาตัวเองไปโดยปริยาย
ลึ่มีไปวาลโลกทุกวันนี้มีะไรเกิดขึ้ใหม่ทุกวัน ข้อมูลขาวสารตาง ๆ ก็เปลี่ยนเปล่ลงไปอยั่ยรวดเร็ว
คนเก่งที่ตึดกับตึ่กัความสำเร็จในอดีตของตัวเองก็จะไม่ยอมขวนขวายตึ่ยุดคความรู้ใหม่ ๆ
สุดท้ายก็โดนตึ่กรุ่นใหม่หรือคนที่พัฒนาตัวเองอยั่ยเสมอแซงหน้าไปไกล ทึ่งกันแบบไม่เห็นฝุ่นเลยที่ตึ่ยว

9. เป็นคนเก่งที่ไม่ดี

การเป็นค่นเก่ง แต่ไม่ตึ่มีคุณสมบัตึของการเป็นค่นดี มีคุณธรรมเป็นหลักในการดำเนนชีวิต
ยอมหนึ่ไมพ่นเรื่องราย ๆ หรือบึ่ญหาขุ่ยกในการทึ่งานเสมอ จะดวยความปุ่ระมาท
หรือเคยทำไหค่นอื่นผูกใจเจ็บไว้มาก สุดท้ายบึ่ญหาตาง ๆ ก็จะไปดึ่ดปุ่ระเดเขามา
เพื่อนรวมงานก็หนีหน้าไม่ไหความชวเหลือ สุดท้ายก็ไมเหลือใคร แพ้ภัยตัวเองในที่สุด

ในโลกของการทึ่งาน ไม่มีทางที่เรจะทำทุกอยั่ยได้ดวยตัวคนเดียว ตึ่องอาศัยค่นทึ่งานในหน้าที่ตึ่ต่าง ๆ กัน
คอยเกือหนุนซึ่บเคลือ่ไนงานเดินหนึ่ไปโดยอยั่เสมอ การเป็นค่นเก่งเพียงคนเดียวคงไม่มีปุ่ระโยชนะไร
หากไม่สามารถทึ่งานรวมกับใครได้ อยั่ยัดตึดกับทุกสิ่กัทุกอยั่ย เดินทางสายกลาง
เคารพและให้เกียรติค่นทึ่งานทุกค่นอยั่ยจริงใจ จำไว้วาไม่มีใครเก่งทุกอยั่ย ตัวเราก้ไม่ตึ่รู้ทุกเรื่อง
มองการณึ่ให้ไกลเขาไว้มองอะไรให้พ่นไปจากผลปุ่ระโยชนของตัวเอง แล้วค่นทึ่งานจะค่นพบจุดสมจุดลระหวั
างความซึ่บกับความสำเร็จในการทึ่งานได้ ไม่ตึดกับตึ่กัการเป็นค่นเก่งอีกตึ่ไป

9 เหตุผลที่คนเก่ง ก้าวไปได้ไม่ไกลในสายงาน



1

ทำทุกอย่างคนเดียว
เจองานสเกลใหญ่ อาจไม่ไหว

2

เป็น Perfectionist
พอไม่ได้ตั้งใจมักอารมณ์เสีย

3

หลงตัวเอง
คิดว่าตัวเองเก่งกว่าใคร จึงดูถูกคนอื่น

4

ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาล
ไม่รับฟังความเห็นคนอื่น

5

ลืมความรู้สึกคนรอบข้าง
ลืมแสดงความจริงใจกับคนในทีม

6

ไม่สนใจระบบอาวุโส
ทำดีเฉพาะกับผู้อาวุโสที่มีตำแหน่งใหญ่

7

ฉวยโอกาสเก่ง
เอาหน้า ใส่เครดิตให้ตัวเอง

8

ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว
คิดว่าเก่งแล้ว จึงหยุดพัฒนาตัวเอง

9

เป็นคนเก่งที่ไม่ดี
ยอมหนีไม่พ้นปัญหายุ่งยากในการทำงานเสมอ

เกี่ยวกับ jobsDB

จอบส์ดีบี เชื่อว่าในโลกที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน มีโอกาสและความเป็นไปได้อยู่มากมาย: การเริ่มต้นใหม่ อาชีพใหม่ การต้อนรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของอีกหลายสิ่งที่เราได้ช่วยผู้คนค้นหา

ในฐานะผู้นำด้านเว็บไซต์หางาน ที่มีตำแหน่งงานสำคัญในประเทศฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย เราเป็นเว็บไซต์ในดวงใจของผู้หางานในเอเชีย ด้วยทีมงานกว่า 1,000 คนที่มีความสามารถ และข้อมูลเชิงลึกที่เรามีตลอดจนเทคโนโลยีของเรา จะช่วยให้ผู้หางานพบกับโอกาสที่ดีที่สุดซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ประกอบการ

เราสร้างสรรคนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา ล่าสุดได้เปิดตัวฟังก์ชันการคำนวณหาด้วยเงิน เดือนที่ให้ผู้หางานคนหางานที่ตรงกับเงินช่วงเงินเดือนที่ต้องการ ผู้หางานจะได้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งานเพื่อผลตอบแทนที่ต้องการ ซึ่งที่สุดแล้วจะเป็นการประหยัด-

เวลาทั้งของนายจ้างและผู้หางาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

อันธิกา ลิ้มป้อนันต์ชัย
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี
(ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์: 02 667 0850
อีเมล: Anthikal@jobsdb.co.th

สุชาย เฉลิมธนศักดิ์
บริษัท พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง จำกัด
โทรศัพท์: 02 971 3711
อีเมล: suchai@pc-a.co.th